



ประกาศศูนย์อนามัยที่ ๑๑

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมิน ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ครั้งที่ ๒

ตามที่ได้มีประกาศศูนย์อนามัยที่ ๑๑ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง รับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปี ๒๕๖๕ ในตำแหน่งนักโภชนาการ และศูนย์อนามัยที่ ๑๑ ได้ดำเนินการประเมิน ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ไปแล้ว นั้น

ศูนย์อนามัยที่ ๑๑ จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมิน ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ครั้งที่ ๒ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ ๖ เกณฑ์การตัดสิน แห่งประกาศรับสมัครฯ ฉบับดังกล่าว กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมิน ครั้งที่ ๒ ดังต่อไปนี้

ก) รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ครั้งที่ ๒

ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ การตรวจสอบคุณสมบัติรวมทั้งเงื่อนไขในการสมัคร และการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินศูนย์อนามัยที่ ๑๑ นครศรีธรรมราช ได้ตรวจสอบและประกาศตามเอกสารและข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครได้ยื่นและรับรองตนเองในใบสมัครว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัคร ดังนั้น หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติทั่วไป หรือคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร หรือคุณสมบัติที่ยื่นสมัครสอบ ก.พ. มิได้รับรองว่าเป็นคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร จะถือว่าผู้สมัครรายนั้นเป็นผู้ที่ไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินตั้งแต่วันที่สมัครรายนั้นจะเป็นผู้สอบได้ก็จะไม่มีสิทธิได้รับการเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งที่สอบได้

ข) กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมิน ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์)

ในวันศุกร์ที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป

ณ ห้องประชุมสิริธรรม ๑ ชั้น ๓ ตึกอำนวยการ ศูนย์อนามัยที่ ๑๑ นครศรีธรรมราช

ค) ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมิน ครั้งที่ ๒ มีดังนี้

๑. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรี สวมเสื้อ กระโปรง สวมรองเท้าหุ้มส้นหรือรัดส้น สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น และประพฤติตนเป็นสุภาพชน

๒. เป็นหน้าที่ของผู้สมัครจะต้องทราบ วัน เวลา และสถานที่ในการประเมิน ครั้งที่ ๒

๓. ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องจะต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา และปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ หรือคำสั่งของกรรมการประเมิน รวมทั้งปฏิบัติตามระเบียบการประเมินที่กำหนดไว้นี้ ผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม กรรมการประเมินมีอำนาจพิจารณาปรับตก เมื่อเสร็จสิ้นการประเมินแล้ว ให้ผู้เข้ารับการประเมินออกจากบริเวณอาคารที่ใช้เป็นที่ทำการประเมินโดยเร็ว และห้ามกระทำการใดอันเป็นการรบกวนแก่ผู้รอเข้ารับการประเมิน

๔. ต้องนำบัตรประจำตัวสอบ และบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ ซึ่งมีรูปถ่าย และเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลักชัดเจน ไปในวันประเมินหากไม่มีบัตรดังกล่าว กรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบอาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้ารับการประเมิน

๕. ต้องแสดงเอกสารหลักฐานแสดงผลการตรวจยืนยันว่าไม่พบเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ภายใน ๔๘ ชั่วโมง ก่อนการสอบโดยวิธี RT-PCR หรือการใช้ชุดตรวจ ATK (Antigen test kit) โดยต้องถ่ายรูปพร้อมระบุชื่อผู้สมัครสอบ วันที่ และเวลาที่ตรวจลงในกระดาษ A๔ หากไม่มีเอกสารดังกล่าวมาแสดง จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดที่เป็นศูนย์สอบกำหนดในการเข้าสถานที่สอบหรือจะกำหนดต่อไป

๖. ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินนี้ หรือผู้ใดทุจริต หรือพยายามกระทำการทุจริต อาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการประเมิน หรือสั่งงดการให้คะแนนบุคคลนั้นได้

๗) ศูนย์อนามัยที่ ๑๑ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปี ๒๕๖๕ ในตำแหน่งนักโภชนาการ ศูนย์อนามัยที่ ๑๑ ประจำปี ๒๕๖๕ ภายในวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ทางเว็บไซต์ <http://www.hpc๑๑.go.th> และติดประกาศที่ตึกอำนวยการ ศูนย์อนามัยที่ ๑๑ นครศรีธรรมราช

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายวินัย ตันดิธนพร)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๑

เอกสารแนบท้ายประกาศศูนย์อนามัยที่ ๑๑ ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ครั้งที่ ๒

เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๐๐๒-๖๕	นางสาวภาวิณี สระโณ	
๐๐๔-๖๕	นางสาวภคจิรา โฉมทอง	
๐๐๖-๖๕	นางสาวมลจิรา ปะนะรัตน์	
๐๐๗-๖๕	นายปโยธร หัตถวิก	
๐๐๙-๖๕	นางสาวปภาวี แหลมสัก	
๐๑๐-๖๕	นางสาวจุฑาศิณี งามศรี	

